



ประกาศคณะกรรมการการศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ

เรื่อง การเลื่อนกำหนดการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๔

ตามประกาศคณะกรรมการการศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ ประกาศ ณ วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๔ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และกำหนดให้สอบข้อเขียน ภาค ก ความรอบรู้ และความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติวิชาชีพครู และภาค ข ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง วันเสาร์ที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๔ และ สอบภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ (สัมภาษณ์) วันอาทิตย์ที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๔ นั้น

เนื่องจากในปัจจุบันได้มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) และมีผู้ติดเชื้อภายในประเทศเพิ่มจำนวนมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีการแพร่ระบาดกระจายในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ ดังนั้น เพื่อป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ประกอบกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ชะลอการดำเนินการสรรหาบุคลากร สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว ๑๙๑๓ ลงวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๔ คณะกรรมการการศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ จึงขอเลื่อนการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ จากเดิมสอบข้อเขียน ภาค ก ความรอบรู้ และความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติวิชาชีพครู และภาค ข ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง วันเสาร์ที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๔ และ สอบภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ (สัมภาษณ์) วันอาทิตย์ที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๔ ไปจนกว่าจะมีกำหนดการที่ชัดเจน ทั้งนี้ จะแจ้งกำหนดการสอบคัดเลือกดังกล่าวให้ทราบต่อไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายภัทรวรรณ นิลแก้วบรรวิษัญ)
ศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ ปฏิบัติหน้าที่แทน
ประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ